






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
30 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>สถานการณ์โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, บางกอกโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, บางกอกโพสต์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, acnews, thestandard, news1live, thejournalistclub, nation, workpointtoday, pptv, hfocus, plewseengern, thainewsonline, thebangkokinsight, newtv, js100, mcot ,isranews, moneyandbanking, thaipbs)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 21-27 พ.ค.) พบผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารักษาในรพ. 2,970 คน เสียชีวิต 42 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อน และมีแนวโน้มลดลง ผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีน ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้สูงอายุติดโรคโควิด 19 มาจากลูกหลานมีกิจกรรมนอกบ้านและติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ นำเชื้อแพร่ให้กับผู้สูงอายุในบ้าน ย้ำการฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นมาตรการเร่งด่วน โดยสายพันธุ์ XBB.1.16 ที่ระบาดในประเทศขณะนี้ไม่รุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิม รวมถึงยืนยันเตียงรองรับผู้ป่วยยังมีเพียงพอ ภาพรวมทั้งประเทศใช้เตียงไปร้อยละ 22 ส่วนที่มีข่าวว่า รพ.บางแห่งเตียงผู้ป่วยโรคโควิด 19 เต็มเป็นเพราะได้ลดระดับเตียงโควิด ได้มอบหมายให้กรม คร. ทำหนังสือประสานประธานคกก.โรคติดต่อกรม./ทุกจังหวัด โดยเฉพาะเขตปริมณฑลให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพบการระบาดมากกว่าพื้นที่อื่น รวมทั้งขอให้สำรวจผู้สูงอายุที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและเร่งรัดการฉีด กรม คร.จะจัดส่งวัคซีนไปให้</p> <p>-รศ.บุญญาภรณ์วิฑูรย์ อ.เมืองลำปาง พบการแพร่ระบาดโควิด 19 ในนักเรียนชั้น ม.5 เป็นกลุ่มก้อน จำนวน 11 ราย และมีความเสี่ยงสูงจะแพร่กระจายเชื้อ จึงได้ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครอง ขอให้ร.ที่ติดเชื้อมีมาตรการกักตัวที่บ้านและเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. ทั้งนี้ สสจ.ลำปาง อยู่ระหว่างการประเมินและติดตามสถานการณ์ของการติดเชื้อ</p> <p>-นพ.สุวิทย์ ศักดานภาพ สสจ.สมุทรสาคร ชี้แจงต่อที่ประชุมติดตามสถานการณ์โควิด 19 จ.สมุทรสาคร ว่า ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโควิดเฉลี่ยวันละประมาณ 700 ราย ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ส่วนผู้ที่มีอาการจน รพ.ต้องรับตัวไว้ดูแลใกล้ชิดเป็นกลุ่มผู้ที่มีโรคร่วม ซึ่ง รพ.ทุกแห่งในจ.สมุทรสาคร ได้ขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยังมีเตียงเพียงพอ อัตราครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 60</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร.พ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ควรทำโควิด 19 ให้เป็นเรื่องปกติได้แล้ว เนื่องจากมีการฉีดวัคซีนป้องกันไปแล้ว 3 เข็ม และถ้าติดตามธรรมชาติจะมีภูมิคุ้มกันคู่ที่ลดอาการหนักและการตายได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ควรทำความเข้าใจว่าโควิดเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนหวัดที่ใครๆ ก็เป็นได้ และบางครั้งเป็นไม่รู้ตัว ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหา หากรักษาเร็วจะมีประโยชน์ลดอาการลงโควิดได้</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>-กรณี WHO ประกาศลดสถานะโรคโควิด 19 ประกาศว่าไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอีกต่อไป แต่ WHO ได้มีการระบุว่า ลดระดับแล้วก็อาจกลับมาประกาศใหม่อีก ถ้าสถานการณ์หวนกลับมาเลวร้ายขึ้น ดังนั้น มาตรการยกการ์ดยังคงต้องมีต่อไป และในประเทศไทยมีผู้สัมผัสกรณีระบุเตือนให้ระวังโควิด 19 กลับมาระบาดในวงกว้างในไทย ซึ่งไม่ใช่เพียงโควิด 19 เท่านั้น ในช่วงที่คนไทยเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝน ยังต้องระวังภัยร้อนและระวังภัยพายุฝน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ให้ข้อมูลจากวารสารการแพทย์ Placenta เผยแพร่เกี่ยวกับผลของการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในสตรีที่มีครรภ์ การศึกษาจากทั่วโลกชี้ให้เห็นว่า การติดเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 ระหว่างตั้งครรภ์จะส่งผลให้เกิดการอักเสบและการอุดตันของหลอดเลือดขนาดเล็กในรก จะทำให้เกิดปัญหาการไหลเวียนเลือดและความผิดปกติในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างแม่ลูกผ่านทางรก นำไปสู่ภาวะออกซิเจนต่ำลง ทำให้เสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษของคุณแม่ และทำให้ทารกเจริญเติบโตช้า ซึ่งเตือนให้เห็นความสำคัญในการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งหากเป็นสตรีมีครรภ์ การติดเชื้อไม่ได้ส่งผลต่อตัวคุณแม่เท่านั้น แต่ส่งผลต่อลูกในท้องด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา	
<p>คัดค้านการนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ)</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเพื่อนอนาคตกัญชาไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแสดงความเห็นต่อ MOU ข้อ 16 ระบุว่า จะนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดให้โทษ ของ 8 พรรคการเมืองนำโดยพรรคก้าวไกลที่ได้ลงนามในการจัดตั้งรัฐบาล ว่า นักการเมืองตัดสินใจนโยบายตามผลประโยชน์ทางการเมือง กรณีกัญชาชี้ให้เห็นความกลับกลอกของนักการเมืองได้เป็นอย่างดี พุดอย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปในเวลาไม่กี่เดือน ตัดสินเรื่องกัญชาโดยละทิ้งข้อเท็จจริง แนะนำให้กลับมาติดกระดุมเม็ดแรกใหม่ให้ถูกต้อง ด้านผู้ประกอบการกัญชาขอแนะขอให้รัฐคุยกับผู้ประกอบการก่อน หากต้องนำกัญชากลับคืนเป็นยาเสพติดกระทบทั้งระบบแน่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ลงทุนไปจำนวนมาก</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สธ.ห่วงไข้เลือดออกปีนี้อาจระบาดหนัก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, Radio-สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีทุกช่อง, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ข่าวสด, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., thaigov, springnews, thaipbs, Money & Banking Magazine, bangkokbiznews, mcot, prd, newtv, The Bangkok Insight, plewseengern, ch7, workpointtoday, The Journalist Club, thereporters, acnews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อไข้เลือดออกปีนี้พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยรวม 16,650 คน และเสียชีวิต 17 คน เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รร., วัด, สถานที่ราชการ, โรงงาน ตรวจสอบดัชนีลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากพบว่าปัจจัยการติดเชื้อเกิดขึ้นที่บ้านถึง 50% และพบว่าคนติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ จากเดิมที่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี แนะนำให้คนที่มีการเจ็บป่วยและอยู่อาศัยด้านอาคารอสังหาริมทรัพย์ (Nsaid) กลุ่มยาแอสไพริน ยาไอบูโพรเฟน มารับประทานเอง เนื่องจากเสี่ยงเกิดภาวะเลือดออกและเสียชีวิตได้</p> <p>นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้มาเป็นห่วง เนื่องจากไข้เลือดออกเคยมีระบดมากปี 62 และหยุดการระบาดไป 2-3 ปี สำหรับอาการไข้เลือดออก ได้แก่ ไข้สูง 3 วันติดต่อกัน วันที่ 4 ไข้ลดลง มีผื่นแดง มีจุดจ้ำเลือด ผื่นแดง หน้าแดง ตาแดง กระจายน้ำบ่อย คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์</p>	
<p>ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ สนับสนุนการผลิตแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี.เกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเป็นรพ.หลักและรพ.สมทบในการผลิตแพทย์ ระหว่าง ก.สธ.และ ม.เกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายจัดตั้งและพัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ณ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี และรพศ.สกลนคร จ.สกลนคร ผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์ รวมถึงพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา และมีแผนเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2567 จำนวน 48 คน</p>	
<p>การกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., newtv, pptv, ch7)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและจำหน่ายยาเสริมสมรรถภาพทางเพศที่ไม่มีเลขจดแจ้ง ตรวจสอบพบใช้สารเคมี เช่น คลอรีน หลอกขายว่าเป็นทิงเจอร์ชาวปloom, VODKA ผสมน้ำเปล่าตั้งชื่อ GLB Love drug นำมาดและบรรจุแคปซูลเพื่อจำหน่าย ใช้กลุ่มไลน์ในการทำตลาดโดยการเผยแพร่คลิปลามกอนาจาร และแฝงโฆษณาขายยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ จึงทำการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus)</p> <p>- อัย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อเพจและเว็บไซต์ติดต่อภาพคณะแพทย์ รพ.ชื่อดัง เพื่อการโฆษณาหลอกขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด มีการแอบอ้างใช้ภาพถ่ายของแพทย์ ชื่อ และโลโก้ รพ.บำรุงราษฎร์ ใช้ถ้อยคำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เพื่อหลอกหลวงประชาชนหลงเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>	
<p>ข่าวปloom ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- กรมควบคุมโรค ได้ตรวจสอบประเด็น นายแพทย์ไทยสุทัศน์วัฒนะโควิท 19 ศาลยกฟองในเยอรมัน พบเป็นข้อมูลบิดเบือน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยศาลยกฟ้องกรณี ถูกกล่าวหาว่า กระจายความเกลียดชังต่อเผ่าพันธุ์ชาวยิวและอิสราเอล ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน หรือ COVID-19</p>	
<p>วันงดสูบบุหรี่โลก 66 สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษภัยผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการ อด ละเอียด เลิกบุหรี่ โดยในปีนี้ได้เน้นย้ำประเด็นโทษและภัยของบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้พรรคการเมืองนำไปพิจารณาดำเนินนโยบายต่อไป</p>	
<p>หมอตตรวจใหม่ไม่เจอสารเมทแอมเฟตามีน สื่อที่น่าสนใจ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, PPTV36, Ch7, Amarintv, Thai PBS, Today.Line.me) - จากกรณีนักเรียนหญิงอายุ 19 ปี ไปตรวจร่างกายที่ รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ แพทย์ไม่สามารถอธิบายรับรองเพื่อจะนำไปใช้มอมตัวเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น มารดาเชื่อว่าเป็นผลมาจากอาหารเสริมผิวขาวที่ซื้อมากินและหวังว่าจะถูกตัดสิทธิเข้าเรียน นั้น เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 66 ครอบครัวได้พานักเรียนหญิงไปตรวจเลือดและปัสสาวะ ที่รพ.ศูนย์บุรีรัมย์ โดยผลตรวจไม่พบสารเสพติดใด ๆ ด้าน อย. จึงส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจพิสูจน์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครราชสีมา จะทราบผลใน 1 สัปดาห์ พร้อมเตือนว่า ไม่ควรซื้อขาย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางออนไลน์มาทาน</p>	
<p>ชี้แจงถอนพิษเสียชีวิต สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, mono29, ch7, เพจ Dr.Dark) - นพ.โชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.สิงห์บุรี และ นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ ผอ.รพ.สิงห์บุรี แสดงความเสียใจพร้อมแถลงข่าวกรณีถอนพิษผู้ป่วย 12 ชี ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต โดยจากเวชระเบียนพบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตมีโรคประจำตัวหลายโรค โดยวันที่ 16 - 26 เม.ย. มารักษาใน รพ.จาก ติดเชื้อในกระแสเลือดและโรคประจำตัว และมาตรวจตามนัดวันที่ 12 พ.ค. มีอาการอ่อนเพลีย ค่าไตและเกลือแร่ผิดปกติ จึงรับไว้รักษาที่โรงพยาบาล ตรวจพบมีการติดเชื้อในกระแสโลหิต มีน้ำในช่องท้องและไตวายเฉียบพลัน เกลื้อแร่ในร่างกายผิดปกติ ชี้ดจากการขาดธาตุเหล็ก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รักษาจนดีขึ้น เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 แพทย์ตรวจพบพิษหลายชนิดซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด มีพิษตะกั่วโพรงประสาทฟัน ฟันตาย โรคปริทันต์อักเสบรวม 16 ชี จึงวางแผนถอนพิษเพื่อกำจัดสาเหตุการติดเชื้อ โดยถอนพิษครั้งแรก 4 ชี และถอนอีก 12 ชีในวันที่ 24 พ.ค. มีเลือดออกซึมจากแผลถอนพิษ ให้ผู้ป่วยกักตัวกักขูบยาช่วยห้ามเลือด ผู้ป่วยความดันลดลง ชีพจรเต้นเร็ว หายใจไม่สะดวก ซึมลง และถึงแก่กรรมเช้าวันถัดมาด้วยสาเหตุการติดเชื้อในกระแสเลือด ร่วมกับภาวะตับแข็ง โรคถุงลมโป่งพอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฟันพุทะลุถึงโพรงประสาทฟัน ฟันตายและโรคปริทันต์อักเสบ ทั้งนี้ ทาง รพ.ได้ทำเรื่องเตรียมเยียวยาให้กับญาติผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว หลังฟังคำชี้แจงญาติเข้าใจและไม่คิดใจใดๆ</p>	